



ที่ วช ๐๐๐๕/ว ๔๔๒๖

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

ผู้รับพร (ค.น.น.)
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้บริหารหน่วยงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี
๒๕๖๒ จำนวน ๔ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ
ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
และความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง
(รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล
และจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พร้อม ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- ฝ่ายไปรษณีย์
- เสนอเรื่องขอรับงบประมาณ

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิริไล)
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๔ ต่อ ๕๑๖, ๕๑๘ หรือ ๕๑๙

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๐๙

รองศาสตราจารย์ ร.ม.ย.ช. ร.ม.ช.
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒
(การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy))

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบาย ดูแลภาพรวมการวิจัยของประเทศ และการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัย (Research) ทดลองสำรวจ (Experiment) และต้นแบบ (Prototype) สู่นำไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน องค์กร ในระดับประเทศ ระดับชุมชน ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ให้ได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม และสามารถนำไปขยายผลในวงกว้างจนเกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่นำไปสู่การกำหนดข้อเสนอนโยบาย เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืน และเกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒. ขอบข่ายการให้ทุน

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้ ต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีความพร้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ โดยจะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการวิจัยที่นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะใหม่ๆ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ หรือเสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผล นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ หรือยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผลสำเร็จเป็นตัวชี้วัดในแผนงานที่กำหนด ในลักษณะการให้คำตอบ เพื่อการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ เกิดการขับเคลื่อนนโยบายและนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ นำไปขยายผลสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ วช. จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy) ใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑) ด้านพลังงาน

๑.๑ กิจกรรมที่ครอบคลุมงานจัดการความรู้ด้าน “พลังงานทดแทน” เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ สนับสนุนการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในประเทศ และพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทย รวมถึงการป้องกันภัยพิบัติ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุเหลือใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ไฟฟ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า การจัดการน้ำและขยะเพื่อนำสู่การใช้พลังงานสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงาน